



ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๐๖๖

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การได้สัญชาติไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสัญชาติไทยกลุ่มบุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่ยาวนานที่มีได้มีเชื้อสายไทยและเกิดในประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายชื่อและคำร้องของผู้ยื่นคำร้องฯ ที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ให้สัญชาติไทยแก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย จำนวน ๒ คำร้อง
๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสัญชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ด้วยกรมการปกครอง ได้ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสัญชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พิจารณาคำร้องขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยกลุ่มบุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่ยาวนานที่มีเชื้อสายไทยหรือมีได้มีเชื้อสายไทยและเกิดในประเทศไทย ซึ่งยื่นคำขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสัญชาติได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบให้ได้สัญชาติไทยแก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย กลุ่มบุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่ยาวนานที่มีได้มีเชื้อสายไทยและเกิดในประเทศไทย จำนวน ๑ ราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
- ให้ส่งคำร้องฯ ที่มีเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลไม่พอแก่การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องคืนจังหวัดเพื่อให้แจ้งอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วส่งให้จังหวัดเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นคำร้องของกลุ่มบุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่ยาวนานที่มีได้มีเชื้อสายไทยและเกิดในประเทศไทย จำนวน ๒ ราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

/กรมการปกครอง ...

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การได้สัญชาติไทยและให้เกิดผลต่อความรู้สึกผูกพันและมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยของผู้ได้รับสัญชาติไทย จึงขอให้แจ้งอำเภอแจ้งให้ผู้ได้รับสัญชาติไทยดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป) ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งให้พิจารณาดำเนินการจัดให้มีพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ตามความเหมาะสมด้วย อนึ่ง ในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติขอให้กำชับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในทุกระดับมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ หรือเรียกรับประโยชน์ใด ๆ จากการดำเนินการโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรแล้วยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเป็นการกระทำผิดกฎหมายและจริยธรรมของข้าราชการอีกด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้สัญชาติไทยให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องฯ ทราบ โดยให้ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ชิตชนกนารถ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๕๑-๗๓๓๐-๓๗
โทรสาร ๐-๒๕๐๖-๕๒๑๗